

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้เขียน พ.ต.ท. เชิดชาย ม่วงมงคล

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ประชิด ณ บางช้าง	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ถินสวัสดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ ชพานนท์	กรรมการ

บทคัดย่อ

สภาวะการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการกดขี่จากระบบการเมืองแบบเผด็จการทหารของสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ ได้ผลักดันให้คนสัญชาติพม่าและชนกลุ่มน้อยของพม่าพยายามหลบหนีและลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย

การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของคนพม่า และชนกลุ่มน้อยของพม่านี้ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามแนวเขตแดนไทย-พม่าจากจุดเหนือสุดคือเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปจนถึงจุดใต้สุดที่จังหวัดระนอง

จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง ยังแสวงหาที่อยู่และงานโดยไม่เกี่ยงอัตราค่าจ้าง ซึ่งเป็นการแย่งงานคนไทย ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากคนพม่าได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยจะต้องสนใจและหาทางแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ทั้งนี้เพราะ ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) และปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) จะทำให้ปริมาณการลักลอบเข้าเมืองจากคนพม่าเพิ่มสูงขึ้น

เชิดชาย ม่วงมงคล. 2537. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors Affecting Burmese Illegal Immigration : A Case Study of Khun Youm Distric, Mae Hong Son Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่าในระหว่างปัจจัยผลักดันกับปัจจัยดึงดูดนั้นปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของคนพม่ามากกว่ากัน ซึ่งจะศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดที่มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากคนพม่าและชนกลุ่มน้อยมาก ทั้งนี้เมื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแล้ว จึงสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการของฝ่ายรัฐบาลไทย เพื่อที่จะสกัดกั้นและลดปริมาณของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ จุดอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ลดน้อยลง

ระเบียบวิธีวิจัยใช้วิธีวิจัยสนาม ด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวพม่าที่ถูกจับกุม นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากบุคคลชาวไทยกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของคนพม่า เช่นกลุ่มข้าราชการไทยซึ่งประกอบด้วย ฝาสบปกครอง ฝ้ายตำรวจ และผู้พิพากษา นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากการทำการสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านและภิกษุสามเณรอีกด้วย

จากการศึกษาได้ค้นพบว่า ปัจจัยผลักดันมีอิทธิพลในการตัดสินใจของคนพม่ามากกว่าปัจจัยดึงดูด ซึ่งปัจจัยผลักดันที่สำคัญได้แก่ การเกณฑ์ทหาร และเกณฑ์แรงงานด้วยอำนาจเผด็จการทางทหาร เพื่อทำสงครามปราบปรามกองกำลังของชนกลุ่มน้อยในพม่าที่เรียกร้องการจัดตั้งประเทศเอกราช นอกจากนี้ความยากจน และการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่าเป็นปัจจัยผลักดันที่มีความสำคัญรองลงมา

สำหรับปัจจัยดึงดูดนั้นมีผลทำให้เกิดความคิดที่จะลี้ภัยเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าแต่ไม่ได้มีอิทธิพลในช่วงเวลาของการตัดสินใจลักลอบข้ามเส้นเขตแดนเข้ามาในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ก็คือ รัฐบาลไทยควรหามาตรการในทางป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้มงวดในการตรวจตราจับกุมผู้กระทำความผิดรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ควรมีหน่วยเฉพาะกิจเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดอิทธิพลจากปัจจัยดึงดูดอื่น ๆ ให้น้อยลงก็ควรที่จะเปิดจุดผ่อนปรนเป็นช่องทางเข้า-ออกในพื้นที่ของอำเภอขุนยวม เพื่อให้ประชากรทั้ง 2 ฝ่าย สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้านกันได้บ้าง ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อสถานะในปัจจุบัน

เชิดชาย ม่วงมงคล. 2537. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors Affecting Burmese Illegal Immigration : A Case Study of Khun Youm Distric, Mae Hong Son Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.